

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về phương án sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023; việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn

2012 - 2020; việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; việc tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình 21/3.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với phương án sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh: Mức học phí người học thực đóng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập bằng mức học phí năm học 2021 - 2022 (theo Điều 1 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh). Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% phần chênh lệch tăng thêm giữa mức học phí năm học 2022 - 2023 (theo khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh) và mức học phí người học thực đóng. Phương

thức hỗ trợ là cấp bù kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 để phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu phát triển của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với việc ban hành chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 nhằm quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững ngành thủy sản, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời, cùng với cả nước khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không được chứng minh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất không tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 ở quy mô cấp

tỉnh; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động ngày hội ở quy mô phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát những vấn đề phát sinh theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời cập nhật số liệu phù hợp trình HĐND tỉnh. Liên quan đến chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị

giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để ngư dân nắm được chính sách mới, tự giác thực hiện; đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục để chủ phương tiện tiếp cận chính sách thuận lợi. Về việc tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/3 hàng năm, đồng chí giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp trong dịp kỷ niệm ngày thành lập tỉnh hàng năm, đối với những nhân cần tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chủ trương với các hoạt động phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên về Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương; báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 211 và Thông báo số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cán bộ về dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ trong tỉnh; một số nội dung công tác cán bộ.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại cửa hàng số 1, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình.

biên ổn thị trường xăng dầu Thái Bình thời gian qua đồng thời có nhiều hoạt động an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Công ty bổ sung nội dung báo cáo cho phù hợp, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình, kiến nghị, đề xuất nêu cụ thể hơn. Đồng chí ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Công ty, tổng hợp chuyển tới Quốc hội làm cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển năng lượng giai đoạn tiếp theo.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Hải vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, huyện Tiên Hải có 320 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 32 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, giao cho 11 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 3. Các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Nhờ vậy, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện được đánh giá cao cả về sức khỏe, trình độ học vấn, nhận thức chính trị...

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các địa phương coi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chặt chẽ, đúng quy định. Quản lý tốt số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân bằng nhiều hình thức đến từng gia đình và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Chú trọng chăm lo chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ.

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Hải khen thưởng 40 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Thái Hưng

Sáng ngày 10/3, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức đóng điện trạm biến áp 110kV Thái Hưng (Thái Thụy).

Trạm biến áp 110kV Thái Hưng được khởi công ngày 10/6/2022 với quy mô dự án đường dây 110kV có chiều dài 7,1km, trạm biến áp lắp đặt 2 máy công suất 40MVA, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng. Trạm biến áp 110kV Thái Hưng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Thái Thụy và các vùng lân cận. Sau khi đóng điện, trạm biến áp 110kV Thái Hưng sẽ góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho người dân Thái Thụy và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Thái Hưng

Sáng ngày 10/3, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức trao quà gồm 50 chiếc áo ấm và 1.206 tập vở viết cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng (Thái Thụy). Tổng số quà trị giá 35 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thái Bình giúp các em học sinh có thêm niềm vui, tạo động lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập.

MẠNH THẮNG

Triển khai kế hoạch công tác kiểm soát bệnh tật và dự án quy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh năm 2023

Chiều ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm soát bệnh tật và dự án quy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh năm 2023.

Năm 2023, các đơn vị y tế trong tỉnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động như: Tập trung giám sát, theo dõi sát tình hình dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; kịp thời tham mưu các kế hoạch, văn bản, giải pháp phòng, chống dịch... nhằm thực hiện tốt mục tiêu: giảm 5 - 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm thường gặp hàng năm; không chế kiểm soát chặt chẽ chế độ bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS trong tỉnh, không để dịch bệnh nhất là dịch Covid-19, các dịch bệnh mới nổi, tái nổi lây lan, bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tích cực, chủ động thực hiện kiểm soát các bệnh không lây nhiễm; phòng, chống có hiệu quả các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em; khám phát hiện, điều trị dự phòng, điều trị nghiện chất và các dịch vụ y tế phù hợp khác. Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

Về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, các đơn vị sẽ tập trung thực hiện việc duy trì, cải thiện các gói dịch vụ can thiệp dự phòng; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế và cộng đồng, hướng tới mục tiêu 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV. Bên cạnh đó, duy trì chất lượng điều trị ARV hướng tới mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng phát hiện.

HOÀNG LANH

QUYNH PHỤ

Năm 2022, năng suất lúa dẫn đầu toàn tỉnh



Năm 2022, năng suất lúa huyện Quỳnh Phụ dẫn đầu toàn tỉnh.

Sáng ngày 10/3, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, mặc dù gặp khó khăn do thời tiết, dịch bệnh song với quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện và sự chủ động của các địa phương, lĩnh vực nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ đạt được nhiều kết quả nổi bật: tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.695 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2021; năng suất lúa cả năm đạt 133,79 tạ/ha, tăng 0,22 tạ/ha so với năm 2021, dẫn đầu toàn tỉnh. Diện tích gieo trồng cây vụ đông luôn duy trì trên 6.500ha. Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân được nhiều địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng; đến nay toàn huyện có trên 265 hộ tích tụ ruộng thuê mượn trên 1.520ha.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, toàn huyện đã có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chương trình "Thấp sáng đường quê" toàn huyện đã lắp đặt được 65km. Trong năm có 8 cơ sở với 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao đến 4 sao...

Năm 2023, mục tiêu của huyện Quỳnh Phụ phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4% so với năm 2022, trong đó giá trị sản xuất trồng trọt tăng 0,6%, năng suất lúa đạt trên 133 tạ/ha/năm, vụ đông gieo trồng 6.600ha trở lên; phần đầu có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Tại hội nghị, 47 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 được UBND huyện khen thưởng.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ

Phấn đấu năm 2023 có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao

Sáng ngày 10/3, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũ Thư tổ chức họp, đánh giá kết quả xây dựng NTM nâng cao quý I/2023, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đến nay, huyện Vũ Thư có 2 xã về đích NTM nâng cao.

Toàn huyện có 4 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí, 17 xã đạt từ 8 - 11 tiêu chí; 6 xã còn lại đạt từ 3 - 7 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong quý I/2023, một số xã đã nỗ lực thực hiện thêm được 1 - 2 tiêu chí, tuy nhiên nhiều địa phương chưa

quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai; chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia; chưa sáng tạo, linh hoạt để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao ở các xã chậm so với kế hoạch.

Với quyết tâm sẽ có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao năm 2023, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vũ Thư yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các

xã xây dựng kế hoạch tiến độ hoàn thành từng tiểu mục, tiêu chí; hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai để huyện kịp thời nắm bắt. Các phòng, ban, ngành của huyện hỗ trợ các địa phương rà soát quỹ đất, lập quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao.

QUYNH LƯU

Giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank chi nhánh Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), sáng ngày 10/3, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank chi nhánh Thái Bình năm 2023.

Giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank được tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm, là ngày hội bóng đá của

các em học sinh lứa tuổi nhi đồng toàn tỉnh. Trải qua các trận đấu cấp trường, cụm trường, cấp huyện, thành phố, các cầu thủ xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện cho 8 huyện, thành phố tranh tài tại giải đấu cấp tỉnh. 8 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết.

Giải là sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh lứa tuổi nhi

đồng giao lưu, học hỏi, nuôi dưỡng niềm đam mê và thể hiện tài năng bóng đá của mình. Đồng thời, thông qua giải nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường, thiết thực hướng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

TÚ ANH



Trận đấu giữa 2 đội Kiến Xương và Vũ Thư.

Tổ chức tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc đợt 1 năm 2023

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho người, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện "Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" đợt 1 năm 2023 từ ngày 10/3 đến ngày 10/4.

Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn huy động người chăn nuôi tự mua hóa chất, vôi bột và huy động nguồn lực để mua hóa chất, vôi bột, dụng cụ, huy động nhân lực để tổ chức thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu

độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Quy mô tổ chức: toàn bộ nơi có ổ dịch cũ của các bệnh: cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, lợn mồm lòng móng gia súc, tai xanh ở lợn, viêm da nổi cục trên trâu bò; nơi có nguy cơ cao như: khu vực chợ, nơi giết mổ, nơi tập trung buôn bán, các bến đò, các trang trại, hộ chăn nuôi, chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường cán bộ về cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật khử trùng, tiêu độc, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở cơ sở theo quy định.

NGÂN HUYNH

Tiêu hủy hơn 3.600 sản phẩm hàng hóa vi phạm quy định pháp luật



Cán bộ quản lý thị trường kiểm đếm hàng hóa là tang vật vi phạm trước khi tiêu hủy.

Chiều ngày 10/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh thành lập Hội đồng tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy 3.620 sản phẩm

hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính do các đội QLTT phát hiện, xử lý, tịch thu của các tổ chức, cá nhân vi phạm từ tháng 3/2022 đến nay.

Các sản phẩm bị tiêu hủy gồm bộ kit test nhanh Covid-19, khay thử xét nghiệm kháng nguyên vì rút SARS-CoV-2, túi xách và ví các loại, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, thuốc lá điếu, thực

phẩm chế biến và thiết bị điện. Toàn bộ số tang vật tiêu hủy có tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Đây đều là hàng hóa vi phạm pháp luật do các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc, sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, là hàng nhái, hàng kém chất lượng và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Quá trình tiêu hủy được tiến hành đúng hình thức, quy trình, quy định của pháp luật, an toàn, nhanh, gọn dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, các loại hàng hóa sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng và bảo đảm vệ sinh môi trường.

KHÁC ĐUẦN